



ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือโครงการกีฬาสัมพันธ์ตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ 2566



เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายทศพร หอมน่าน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน ส่วนราชการในเขตตำบลเชียงบาน ได้ร่วมกันประชุมหารือการ จัดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีอันดีต่อกัน และเป็นกิจกรรมรวมพลังประชาชน ในการณรงค้ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในตำบลเชียงบาน



ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ 2566



ในวันเสาร์ ที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายทศพร หอมนาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีอันดีต่อกัน และเป็นกิจกรรมรวมพลังประชาชนในการอนุรักษ์และต่อต้านยาเสพติดในตำบลเชียงบาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ที่ พย ๗๑๕๖๑๓.๑/ ๒๕๖๔

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตามที่งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น ในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในตำบลเชียงบานได้พัฒนาทักษะและการเล่นกีฬา
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในตำบลเชียงบานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในตำบลเชียงบานได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางต่อต้านยาเสพติด
๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในตำบลเชียงบานมีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในตำบลเชียงบานได้มีการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอส่ง รายงานสรุปผลโครงการฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหา / อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหานักกีฬาไม่พร้อม แต่ละสีไม่มีการเตรียมตัวนักกีฬาแต่ละประเภทไว้ ทำให้เสียเวลาไปมาก เห็นควรแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละสี เช่น มอบหมายให้ ส.อบต.เป็นผู้จัดหานักกีฬาแต่ละสี
๒. ปัญหาจรรยาบรรณ เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เวลาเดินทางมาทำให้รถติดมาก เห็นควรประสานกับตำรวจจราจรให้ประชาชนผู้ใช้ถนนหลีกเลี่ยงทางผ่านโรงเรียนทุ่งโดยใช้เส้นทางอื่นแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสาวอนัญญา แสงศรีจันทร์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.เชียงบาน




(ลงชื่อ)


(นางสาวรำพรรณ มหาชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เชียงบาน

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวรำพรรณ มหาชัย)

รองปลัด อบต.เชียงบาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(ลงชื่อ)



(นายเชาวน์ หายทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน



(ลงชื่อ)


(นายทศพร ทอมนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน